

# Vietjet nhận máy bay mới mang biểu tượng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

08:42 10/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 9/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet chào đón tàu bay mới với hình ảnh biểu tượng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, hình ảnh ý nghĩa và đầy cảm xúc với người dân hai nước Việt Nam - Pháp. Lễ đón có sự tham dự của Lãnh đạo Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp.**

Tàu bay mới được bàn giao vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp và chúc mừng thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ với sự tham gia của gần 100 quốc gia thành viên tại Paris, đặc biệt hơn khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thống nhất nâng quan hệ hai nước Việt Nam - Pháp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hình ảnh biểu tượng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp ghi dấu mốc phát triển quan hệ song phương, gắn bó và chia sẻ về văn hoá, giáo dục, lịch sử, kinh tế. Biểu tượng với thiết kế màu trắng, xanh dương, đỏ và vàng với hai hình ảnh đặc trưng tháp Eiffel và Áo dài đã xuất hiện ấn tượng và nổi bật trên thân tàu bay thế hệ mới của Vietjet, thu hút mọi ánh nhìn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay.



*Đại diện Tổng lãnh sự Pháp tại TP. HCM cùng lãnh đạo, cán bộ nhân viên Vietjet đón tàu bay mới về tới Việt Nam.*

Trước đó, ngày 7/10, tàu bay mới đã được Airbus bàn giao cho Vietjet tại sân bay Orly (Paris) trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong cả lễ bàn giao tàu bay mới tại sân bay Orly và khi tàu bay về tới sân bay Tân Sơn Nhất trời đều mưa, báo hiệu mang tới sự tốt lành, sung túc và thịnh vượng cho người dân hai nước.

Tàu bay mới mang số hiệu VN-A539 là tàu bay thứ 106 gia nhập đội tàu bay sinh động của Vietjet và cũng là tàu bay thứ 80 Vietjet nhận từ nhà sản xuất máy bay hàng đầu Airbus. Hợp tác của Vietjet cùng các đối tác Pháp, Đức, Anh và Liên minh châu Âu nói chung đã góp phần mang tới nhiều hơn nữa việc làm cho khu vực châu Âu và cơ hội bay cho người dân, thúc đẩy phát triển hàng không, du lịch và kinh tế các nước.



*Tàu bay A321 mang hình ảnh biểu tượng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp tại sân bay Tân Sơn Nhất.*

Những tàu bay Vietjet không chỉ hiện thực hoá giấc mơ bay của người dân, du khách mà còn trở thành những “sứ giả” lan toả những thông điệp ý nghĩa, những hình ảnh biểu tượng đầy cảm xúc, sinh động như bảo vệ hành tinh xanh, bay xanh, tôi yêu Tổ quốc tôi, quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch TP. HCM... đến với hành khách. Mỗi hành trình bay, hành khách cùng Vietjet trải nghiệm văn hoá, tôn vinh những giá trị tốt đẹp, nhân văn của mỗi điểm đến, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.





*Những tàu bay Vietjet không chỉ hiện thực hoá giấc mơ bay của người dân, du khách mà còn trở thành những “sứ giả” lan toả những thông điệp ý nghĩa*

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại [www.vietjetair.com](http://www.vietjetair.com)

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/vietjet-nhan-may-bay-moi-mang-bieu-tuong-ky-niem-50-nam-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-%E2%80%93-phap>